

อินเดีย

NewsWire 18 รายงานว่า ณ วันศุกร์ที่ 23 ก.ย. รัฐบาลอินเดียได้ออกคำสั่งออกน้ำตาล 352,612 ตัน จาก 500,000 ตัน ภายใต้ระบบใบอนุญาตทั่วไป (OGL) งวดที่ 3 กรมน้ำตาลแจ้งว่า มีโรงงานน้ำตาลที่ได้รับการอนุญาตส่งออก 345 แห่ง

อย่างไรก็ตาม เจ้าหน้าที่อุตสาหกรรมยังรู้สึกกังวลเกี่ยวกับข้อตกลงส่งออกน้ำตาลซึ่งลงนามก่อนที่ราคาตลาดโลกจะลดลงนั้น อาจประสบกรณีผู้ซื้อผิดนัดได้ และส่วนใหญ่เป็นน้ำตาลส่งออกภายใต้ระบบใบอนุญาตทั่วไป (OGL) งวดที่ 3 ซึ่งผู้ค้าอินเดียขายน้ำตาลสำหรับการส่งมอบตั้งแต่เดือนตุลาคมเป็นต้นไป ในราคาเฉลี่ย 760-780 เหรียญสหรัฐฯ เจ้าหน้าที่อุตสาหกรรมคนหนึ่งให้ข่าวว่า ผลเกรงจะมีการผิดนัด 70,000-100,000 ตัน แต่เจ้าหน้าที่อีกคนกล่าวว่า การผิดนัดไม่น่าจะเกิดขึ้น เว้นแต่ราคาตลาดโลกยังลดลงต่อเนื่องเป็นระยะเวลาหนึ่ง

เจ้าหน้าที่บริษัทข้ามชาติคนหนึ่งกล่าวว่า ปัญหาใหญ่ที่มีบทบาทต่อตลาดน้ำตาลอินเดีย น่าจะเป็นกรณีบริษัทเทรดเดอร์ผิดนัดในใบอนุญาตส่งออก อันเนื่องจากราคาตลาดโลกลดลง โดยเฉพาะบริษัทเทรดเดอร์ที่ยังไม่ได้จ่ายค่าใบอนุญาตครบถ้วน

อินเดียได้รับการคืนภาษีน้ำตาลทรายดิบและน้ำตาลทรายขาว เป็น 2 % หรือ 2 เท่า จาก 1% ในปีการผลิตที่แล้ว ซึ่งมีผลตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. เป็นต้นไป หลังจากรัฐบาลไม่ต่อสิทธิประโยชน์ใน DEPS (Duty Entitlement Passbook Scheme) และ DEPS ก็คือ สิ่งจูงใจต่าง ๆ ที่ให้แก่ผู้ส่งออกเพื่อชดเชยกับภาระภาษีศุลกากรจากการนำเข้าวัตถุดิบเพื่อผลิตสินค้าส่งออก

ด้วยตลาดโลกมีแนวโน้มขึ้น และคาดการณ์โคเวตาขายอิสระประจำเดือน ต.ค. จะลดลง จึงเป็นแรงผลักดันให้ราคาน้ำตาลล่วงหน้าเมื่อวันจันทร์ที่ 26 กันยายน 2554 ปรับสูงขึ้น แม้ว่าราคาส่งมอบทันทียังคงอ่อนตัวลงก็ตาม ราคาน้ำตาลล่วงหน้าเดือนตุลาคมใน NCDEX ปิดสูงขึ้น 0.78% เป็น 2,727 รูปี/100 กก. (1,794 บาท) ส่วนราคาน้ำตาลชนิดเล็กในตลาดส่งมอบทันทีที่เมือง Kolhapur ปิดลดลง 0.11% เหลือ 2,667 รูปี/100 กก. (53.88 เหรียญสหรัฐ) (1,654 บาท)

บังคลาเทศ

สมาคมผู้ปลูกอ้อยในบังคลาเทศขู่ว่าจะหยุดส่งอ้อยให้กับโรงงานของรัฐในวันที่ 20 ตุลาคม หากรัฐบาลยินยอมกับข้อเรียกร้อง 7 ข้อ รวมถึงการเพิ่มราคาอ้อยจาก 37 ธากาท เป็น 83 ธากาทต่อ 40 กก. และความต้องการอื่น ๆ รวมถึงการนำเครื่องชั่งน้ำหนักแบบดิจิตอลมาติดตั้งในทุกโรงงาน และโรงงานที่ดำเนินการตลอดทั้งปีโดยการนำเข้าน้ำตาลทรายดิบ

ฟิลิปปินส์

ฟิลิปปินส์ สตาร์รายงานว่า ปีนี้ฟิลิปปินส์จะไม่นำเข้าน้ำตาลจากไทย เพราะคาดว่าจะมีผลผลิตส่วนเกิน ปีที่ผ่านมาฟิลิปปินส์นำเข้าน้ำตาลจากไทยจำนวน 200,000 ตัน

Manila Times เพิ่มเติมว่า เจ้าหน้าที่กล่าวว่า SRA กำลังพิจารณาปัญหากับไทยถึงความเป็นไปได้ในการปกป้องผลผลิตน้ำตาลของฟิลิปปินส์จากข้อได้เปรียบของการลดภาษี ภายใต้เขตการค้าเสรีอาเซียน (AFTA) และกล่าวว่า “ฟิลิปปินส์กำลังศึกษานโยบายด้านน้ำตาลของไทยเพื่อที่จะสามารถนำมาใช้เป็นมาตรฐานดำเนินการล่วงหน้าต่อไป เพื่อปกป้องผลผลิตในประเทศที่จะได้รับผลกระทบจากการค้าเสรีน้ำตาลในตลาดโลก” ในช่วง 8 เดือนแรกของปี 2011 ไทยส่งออกเพิ่มขึ้น 20% กับการส่งออกน้ำตาลมากขึ้นเป็นพิเศษ 222% ในช่วงดังกล่าว

สหภาพยุโรป

ประธานกลุ่มน้ำตาล ACP กล่าวว่า การยกเลิกโควตาการผลิตน้ำตาลของ EU จะเป็นสาเหตุให้เกษตรกรสับสน และจะทำลายอุตสาหกรรมในประเทศยากจนที่สุด

สำหรับผู้จำหน่ายในกลุ่ม ACP นั้น ผลกระทบจากการสัญญาที่ไม่เสถียรไม่มีเงินซื้อ ซึ่งจะกีดขวางการลงทุน และทำลายความเชื่อมั่นทางการเงิน โดยได้ปฏิเสธว่าสมาชิก ACP ได้เปลี่ยน ไปขายน้ำตาลให้เมื่อต้นปีนี้ เมื่อราคาน้ำตาลโลกสูง ACP ได้ส่งออกน้ำตาลไปยังสหภาพยุโรป จำนวน 1.7 ล้านตัน ในปี 2010/2011 และส่งออก คาดว่าจะเพิ่มเป็นกว่า 2 ล้านตัน ในปี 2011/2012

อย่างไรก็ตาม ผู้อำนวยการในผู้จัดจำหน่ายน้ำตาลเฉพาะทาง กล่าวว่า ผมสงสัยว่า การยกเลิกโควตาจะทบอย่างหนัก หากสหภาพยุโรปยังจำเป็นต้องพึ่งพาการนำเข้า แต่ผู้อำนวยการของ Napier Brown กล่าวว่า ข้อเสนอกำลังอยู่ในช่วงพิจารณา โดยผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งหมด เพื่อให้ได้ทางออก หากมีการยกเลิกโควตา ราคาน้ำตาลของ สหภาพยุโรป กลับมาใกล้เคียงกับราคาน้ำตาลโลก แต่ยากที่จะคาดการณ์ราคาน้ำตาลโลก

ยูเครน

ยูเครนน่าจะเห็นด้วยกับ สหภาพยุโรป สำหรับโควตาส่งออกน้ำตาลและน้ำตาลไซรัปจำนวน 57,000 ตัน ในช่วงระหว่างก่อดัวเขตการค้าเสรี ซึ่งก็หมายความว่า จะมีโควตาน้ำตาล 30,000 ตัน/ปี และสัปดาห์ที่ผ่านมา ยูเครนและสหภาพยุโรป บรรลุข้อตกลงขั้นสุดท้ายในโควตาการส่งออกจากยูเครนไปยังสหภาพยุโรป ภายใต้ในกรอบเขตการค้าเสรี

ณ วันที่ 26 ก.ย. ชาวไร่ยูเครนเก็บเกี่ยวบีทได้ 5.3 ล้านตัน จากพื้นที่ 150,000 เฮกแตร์ หรือ 28% ของที่ประมาณการไว้ ณ วันนี้ โรงงานผลิตน้ำตาลจากบีทได้ 300,000 ตัน สูงขึ้น 35% หรือ 78,000 ตัน จากปีก่อน

